



กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

โทร / โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๐๑ ภายใน ๑๓๒๕ - ๗

รามคำแหง...เฮ!! เปิดแล้วรถบริการสายใหม่ กทม.๑-รามคำแหง

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดรถบริการสายใหม่
กทม.๑-รามคำแหง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการรับ-ส่ง ข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร

นายสันทัต ชาญธวัชชัย หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเดินทางไป-กลับที่ทำงานโดยลดการใช้รถส่วนตัว ตามนโยบายของปลัดกรุงเทพมหานคร
(นายสัญญา ชีนิมิตร) ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความ
คิดเห็นและความประสงค์ในการใช้รถบริการรับ-ส่งข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ขึ้น เพื่อจะได้ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดรถบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

จากโครงการดังกล่าว ฝ่ายสวัสดิการได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ และ ๒ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่ามี
ผู้ใช้บริการจำนวนมาก มีความประสงค์ให้เพิ่มเส้นทางเดินรถบริการ สาย กทม.๑-รามคำแหง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการรับ-ส่งข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จึงได้เปิดรถบริการสายใหม่ สาย กทม.๑-
รามคำแหง โดยมีเส้นทางให้บริการช่วงเช้าออกจากสำนักงานเขตบางเขนเวลา ๐๕.๓๐ น. เข้าถนนพหลโยธิน
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เข้าถนนลาดพร้าว ผ่านสำนักงานเขตบางกะปิ เข้าถนนรามคำแหง ผ่านมหาวิทยาลัย
รามคำแหง เข้าถนนพระราม ๙ ผ่านแยกพระราม ๙ เข้าถนนดินแดง ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าถนนราชวิถี เข้าถนน
พระราม ๖ ผ่านโรงพยาบาลรามธิบดี เข้าถนนศรีอยุธยา เลี้ยวเข้าถนนสวรรคโลก ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ เข้าซอย
สำราญราษฎร์ ถึง กทม.๑ และช่วงเย็นออกจากกทม.๑ เวลา ๑๖.๔๕ น. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบำรุงเมือง ถึงแยกยมราช
ขึ้นทางด่วนด่านยมราช ลงทางด่วนพระราม ๙ เข้าถนนรามคำแหง ถึงแยกตลาดบางกะปิเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดพร้าว
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประเสริฐมนูกิจ เลี้ยวเข้าถนนรามอินทรา ถึงวงเวียนบางเขนเลี้ยว
ซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน ถึงสำนักงานเขตบางเขน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ช่วงเย็นเป็นต้นไป

ผู้ใช้บริการรถบริการรับ - ส่ง ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครสามารถสอบถามเส้นทาง
เดินรถหรือมีข้อเสนอแนะใดๆเพิ่มเติม เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการให้บริการของรถบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของฝ่ายสวัสดิการ
ได้ที่ www.facebook.com/welfare.pdd หรือเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ <http://office2.bangkok.go.th/pdd>
หรือ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๐๑ ภายใน ๑๓๒๖ - ๗

ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่.....รายงาน

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๐๑